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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวทิยาลัยชุมชนสัญจร 

ครั้งที่ 3/2566 (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์) 
ในวันอาทิตยท์ี่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุโรงแรมแกรนด์แมนดารนิ เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

๑. ประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง  
(๑) นางสิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายยุทธนา  พรหมณ ี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน                 

 (นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทน) 
(๑๑) รองศาสตราจารยส์ิตา  ทิศาดลดิลก เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๑๒) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๑๓) นายเจษฎา   อาจฉายา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๒) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นางสีลาภรณ ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางสาวรตินุช กันตะปตีิ ผู้แทน) 
(๖) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

(นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้แทน) 
(๗) นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
(๑) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
3. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
4. นายสุทธิศักด์ิ น้ำทิพย ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
5. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
6. นายสิทธิศักด์ิ   เล็กเปีย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
7. นายศิวะณัฐฑ์  ก้อมมังกร นิติกรปฏิบัติการ 
8. นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง/ 

 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

9. นายโตหอง แซ่หลี่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
10.  นายอิสมาแอล มะสาแม  ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา 
11.  นายสุริยา หนูหมาด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. รองศาสตราจารยเ์ปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ บุญทิพย์ สิริธรังศ ี กรรมการสภาวิชาการ 
3. รองศาสตราจารยว์ิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ินทิรา ซาฮีร ์ กรรมการสภาวิชาการ 
5. นายจิรบูลย์ วิทยสิงห ์ กรรมการสภาวิชาการ 
6. นางกรรณิกา สุภาภา กรรมการสภาวิชาการ 
7. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ ์ กรรมการสภาวิชาการ 
8. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
9. นางวรรณดี  สุธาพาณิชย ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
10.  นางสาววนิดา  สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11.  นายทศปริชัย  เลาห์ทว ี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
12.  นางสาวทวนทัศน์  นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
13.  นางสาวมิ่งขวัญ  ทรัพย์ถาวร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
14.  นางสาวครองสิน  มิตะทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
15.  นายนำพล  ทิพย์ปัญญา สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16.  นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง จำนวน 10 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 17 คน จากกรรมการที่มีอยูท่ั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานกล่าวต้อนรับกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสกุล เล็งลัคกุล      
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ให้การต้อนรับ จากนั ้นได้ขอบคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และทีมงาน ที่ร่วมจัดงานการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนสัญจรครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง และมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอตามวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                        และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา 

สรุปเรื่อง 
 วาระนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื ่อง 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการเสนอให้ร่วมกันพิจารณาแก้ไข ดังนี ้

1. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า หลักสูตรอนุปริญญา 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีค่าเรียนที่ถูก
และส่วนหนึ่งได้จัดหาทุนให้กับนักศึกษายากจนด้วย ปัญหาที่ประสบ คือ มีเด็กนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียน      
มากขึ้น แต่สถานที่เรียนไม่เพียงพอ อัตราข้าราชการครูน้อย เฉลี่ย ครู 1 คนต่อนักศึกษา 120 -130 คน         
จึงประสงค์ขอให้เกลี่ยอัตราข้าราชการครูมาให้เพิ่มมากขึ้น และสรรหาบุคลากรภายในเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการคร ู

2. นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า ในส่วนของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี อัตราข้าราชการครู เฉลี่ย 1 คนต่อนักศึกษา 74 คน ซึ่งเป็นปัญหาในลักษณะเดียวกัน สำหรับสิ่งที่  
ได้ขับเคลื่อนแล้วจนเป็นที่พึงพอใจของทุกส่วน คือ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดทำ/ผลิต
สื่อ การสืบสาน ทำเป็นหลักสูตรบูรณาการกับชุมชนในพื้นที่ แล้วต่อยอดสู่อาชีพ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เชิงสร้างสรรค์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในบ้านปราชญ์ชุมชน สำหรับการผลิตสื่อได้สร้างห้องสตูดิโอ ซึ่งต้องใช้ 
ทีมทำงานเรื่องนี้ 7 คน เพื่อทำหน้าที่เป็น ทีมทำกราฟฟิก ทีมถ่ายภาพนิ่ง/วีดีโอ ทีมนักคอมพิวเตอร์ ทีมทำ      
คอนเทนต์ ซึ่งใช้เป็นจ้างเหมาบริการโดยไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งต่อไป
หากมีทีมใดทีมหนึ่งขาดหายไปจะทำให้งานหยุดลงทันที ดังนั้น จึงประสงค์ขอกรอบนักประชาสัมพันธ์ และ       
นักคอมพิวเตอร์ ที่ได้จากเงินงบประมาณ อีกส่วนหนึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีสามารถใช้
ประโยชน์พื ้นที่ป่าชายเลนด้านหลังวิทยาลัยชุมชน จึงประสงค์ขอรับเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการถมที่ดิน         
ป่าชายเลนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถให้นักศึกษาไปพลางก่อนที่จะสร้างอาคารเรียนต่อไป 

3. นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า ปัญหาการจัดการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาก็จะเหมือนวิทยาลัยชุมชนอื ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที ่มีนักศึกษาประสงค์เข้ารับ
การศึกษาจำนวนมากแต่ขาดกำลังข้าราชการครู นอกจากนี้งานบริการทางวิชาการที่ต้องดำเนินงานจันทร์-ศุกร์ 
ซึ่งต้องเข้าส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเกินอัตรากำลังข้าราชการครู 16 อัตรา อัตราพนักงาน
ราชการ 14 อัตรา จึงประสงค์ขอรับอัตราข้าราชการครูเพ่ิม 
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4. นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวว่า ในเรื่องอัตรากำลังมีปัญหา

เช่นเดียวกับวิทยาลัยชุมชนที่กล่าวมา ถึงแม้เราจะใช้อัตราอาจารย์จากภายนอก แต่ความรับผิดชอบลงลึกยังไม่
สามารถทำได้เท่ากับข้าราชการครูภายใน และบุคลากรสนับสนุน นอกจากนี้ยังขาดสถานที่สำหรับใช้ในการฝึก
การเรียนการสอน 

5. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า การเปิดหลักสูตร 
ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้จัดการเรียนการสอนขณะนี้ประกาศ
รับสมัครนักศึกษาและจะเปิดการเรียนการสอนในเทอมหน้า การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์มืออาชีพ 
จำนวน 45 ช.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้จัดการเรียนการสอน และจะพัฒนาเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
จำนวน 75 ช.ม. ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จะทำ MOU กับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ทั่วประเทศต่อไป การพัฒนาหลักสูตร อสม. เพื่อการยกระดับ อสม. ในพื้นที่ โดย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะเป็นผู้ดูแลการอบรมและจำนวนสมาชิกผู้เข้ารับการอบรม สำหรับเรื่อง
ผลิตภัณฑ์และกลุ ่มอาชีพ ได้รวบรวมกลุ ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ชันโรง ให้เป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์ของ       
จังหวัดสงขลา  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
1. เรื่องของการโทรคมนาคม การใช้สื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์ ในอนาคตจะมาเป็นแกน

หลักของการพัฒนาการศึกษา ข้าราชการครูต้องเป็นนักสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่สอนอย่างเดียว บทบาทของครู 
จะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะครูของวิทยาลัยชุมชนซึ่งถือว่าเป็นสายอาชีพ หน้าที่คือไปสร้างอาชีพและพัฒนาสังคม
ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็ง สำหรับเรื่องสัดส่วนข้าราชการครู 
ในวิทยาลัยชุมชนต้องสอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพ  โดยอาจใช้วิธีเกลี ่ยอัตรากำลัง หรือวิธีการสร้าง 
Teamwork หรือ Network ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในสภาพที่ไม่สามารถขอเพิ่มอัตรากำลังได้ในปัจจุบัน หรือ 
Outsource จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยวิทยาลัยชุมชนควบคุมคุณภาพ 

2. เรื่องผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่วิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอด เนื่องจาก
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ เช่น การมี มาตรฐาน 
อย. มาตรฐานตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดของแต่ละประเภท หรือ การมีงานวิจัยรองรับ เป็นต้น รวมถึง       
การสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างเงินรายได้ให้กับวิทยาลัยชุมชนด้วย 

3. วิธีการแก้ปัญหาโดยปกติคนมักคิดแบบ Mindset เช่น ต้องเพิ่มจำนวนคนทำงาน ต้องเพิ่ม
จำนวนงบประมาณถึงจะทำงานได้ เราต้องไม่คิดแบบ Mindest เนื่องจากระบบงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แผน 
แผนบุคลากรภาครัฐ แผนพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการณ์ ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่เป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต้องจัดสรรให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนมากน้อยตามภาระงาน ไม่ใช่จัดให้เท่ากัน แผนพื้นฐาน      
ได้ตามจำนวนหัวของนักศึกษา แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีจำนวนโครงการไม่เท่ากันต้องจัดสรร
ตามโครงการที่ทำ แผนบูรณาการเป็นการไปทำงานร่วมกับเจ้าภาพ นอกจากนี้อาจารย์พิเศษเป็นบุคคลสำคัญ
ของวิทยาลัยชุมชนพอๆ กับอาจารย์ประจำ การให้ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับภาระงาน และมีการพัฒนา
อบรมให้ความรู้ถึงภาระงานอื่นของวิทยาลัยชุมชนด้วย ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณต้องคำนึงถึง 
จำนวนนักศึกษา ภาระงาน และสภาพความยากลำบากของสถานที่การทำงาน นอกจากนี้ เงินเหลือจ่ายประจำปี
ให้นำเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาเพื่อให้การจัดสรรเกิดความเป็นธรรมและนำมาใช้ในสิ่งที่ยังขาดแคลนกับ      
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
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4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ
ปริมาณและคุณภาพ กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงคุณภาพ ในขณะนี้สถาบันกำลังเตรียมจัดอบรม
ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ควรใช ้Google From เพื่อสอบถามความคิดเห็น 
ความสนใจด้านที่ต้องการพัฒนา ไปยังกรรมการสภาสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  

มต ิ
1. รับทราบ 
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ

ปริมาณและคุณภาพ กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงคุณภาพ และเตรียมการจัดอบรมผู้บริหารของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า สำหรับหลักสูตรการอบรมอาจสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทาง Google From กับกรรมการสภาสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และนำเงินเหลือจ่ายประจำปี
เสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาเพื่อให้นโยบายการจัดสรรเกิดความเป็นธรรมและนำมาใช้ในสิ่งที่ยังขาดแคลนกับ  
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมทั้งนี้ให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมมาประกอบในการพิจารณา
ดำเนินการ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน  
ด้านดิจิทัล ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 การดำเนินการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566  ขณะนี้อยู่
ระหว่างการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงาน (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้รับผิดชอบ) 
  1.2 PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เข้าร่วมงาน PDPA GOING FORWARD 
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สดช.) ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวิเคราะห์ระบบ และวางแผน
การนำมาใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้รับผิดชอบ) 
  1.3 Digital Transcript ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวง อว. และบริษัท iNET ได้ทำการติดตั้ง
และเปิดใช้งานระบบ Digital Transcript ให้กับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งแล้ว และจะดำเนินการจัดฝึกอบรม    
การใช้งานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนเมษายน 2566 (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับกองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย ผู้รับผิดชอบ) 
 2. ด้านการบริหารจัดการ 
  2.1 ลายเซ็นดิจิทัล กองอำนวยการได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแล้ว เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2566 (กองอำนวยการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้รับผิดชอบ) 
 3. ด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
  3.1 การดำเนินงานตามแผนงานโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน วิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง 
ได้ส่งงานงวดที่ 1 การวางแผนการเนินงาน (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการติดตามวิทยาลัยชุมชนอีก 8 แห่ง ให้ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากได้
มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา ที่ซ้ำซ้อนกับบางวิทยาลัยชุมชน 
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  3.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั ้งคณะทำงานพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน        
ส ื ่อออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม ICCS MOOC ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว เมื ่อวันที ่ 8 มีนาคม 2566 ซึ ่งมี                                  
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  มัตติทานนท์ ประธาน
คณะทำงาน ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชาบนระบบ Thai MOOC 
  3.3  สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจ้างผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ รายวิชาบังคับหมวดศึกษา
ทั่วไป สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลิตบทเรียนออนไลน์ในห้องสตูดิโอ 
และลงพื้นที่ผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ในสถานที่จริง จำนวน 4 วิชา ได้แก่ รายวิชาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รายวิชาวิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง รายวิชาชุมชนแห่งความยั่งยืน และรายวิชาชีวิตและ
การสร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นบทเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม ICCS MOOC ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการถ่ายทำฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 
  3.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ (ร่าง) ขอบเขตงานจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ของ นายแพทย์พิเชฐ 
บัญญัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Thai MOOC เพื ่อบรรจุในแพลตฟอร์ม ICCS MOOC จำนวน 7 รายวิชา และจะ
ดำเนินการจ้างประมาณต้นเดือนเมษายน 2566 ซึ่งใช้วงเงินประมาณ 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพิ่มเติมว่านอกจากการนำรายวิชาใน
หลักสูตรอนุปริญญาขึ้นบนแฟลตฟอร์ม MOOC แล้ว ควรให้ความสำคัญและเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่วิทยาลัยชุมชนมีความเช่ียวชาญด้วย  

มต ิ
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2566 
   (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอังคารที ่21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 และวาระลับ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที่  2/2565 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์)             
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มต ิ
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และวาระลับ โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน 
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

เรื ่องหลักสูตรสหกรณ์ นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร กรรมการสภาสถาบัน กล่าวว่า มีความ
ชัดเจนแล้วว่าในชั้นต้นจะนำหลักสตูรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 24 ช.ม. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านสหกรณ์ของวิทยาลัยชุมชน สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่มีอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศจะได้ร่วมกันกับกรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไป  
   นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบัน เสริมว่า การจัดการเรื ่องหลักสูตรสหกรณ์  
มีหน่วยงานรวมถึงมหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรเยอะมาก แต่วิทยาลัยชุมชนมีความแตกต่างจากสถานศึกษาอื่น 
จึงเห็นควรใช้จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชนที่มีความใกล้ชิดชุมชนเป็นอย่างมาก จัดทำหลักสูตรอนุปริญญาแบบ
สะสมหน่วยกิตเพื่อต่อยอดกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาต่อไป ควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินงานใน
เรื่องนี้ โดยมอบรองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก หรือ ท่านประเสริฐ จริยานุกูล เป็นประธาน เพื่อดำเนินการ 

มต ิ
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

สรุปเรื่อง 
 1. สภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่     
๒8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66 มีมติเห็นชอบ (ร ่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงจัดตั ้งว ิทยาลัยชุมชนสุโขทัย                  
ซึ ่งคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที ่ 1/2566           
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอฯ ดังกล่าวแล้ว มีข้อเสนอแนะ
ประเด็นให้ปรับปรุงก่อน นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการนโยบายฯ และจัดทำสรุป (ร่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และคู่มือการดำเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนที่กำหนด สาระสำคัญ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์. 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพจังหวัดสุโขทัย 
 ส่วนที่ 3 แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
รายละเอียดดังที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 3. พร้อมกันนี้ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ในช่วงเดือน
มีนาคม 2566 โดยสรุป ดังนี ้
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  3.1 การจัดโครงสร้างและอัตรากำลัง ปัจจุบันได้เกลี่ยอัตรากำลังผู้บริหารและบุคลากรจาก 
วิทยาลัยชุมชนใกล้เคียงมาช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 5 อัตรา เป็นช่วยปฏิบัติราชการประจำ จำนวน 1 คน 
นอกนั้นมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว และจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา โดยสภาสถาบันได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้   
ดร.พิษณุ แก้วนัยจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566  
  3.2 การบริหารจัดการ 
   (1) การระดมทุนภายใต้มูลนิธิวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยพัฒนา และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ 
ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง  
   (2) การขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงโรงเรียนบ้านจันทโรภาส เพื่อปรับปรุงเป็นที่ตั้งสำนักงาน
และอาคารสำหรับจัดการเรียนนการสอน ได้รับแรงสนับสนุนจากพลังคนสุโขทัยเข้ามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
สำนักงานชั่วคราว ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป  
   (3) การติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร 
และพร้อมใช้งานแล้ว 
   (4) เมื ่อผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการ
ดำเนินการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันในส่วนที่เหลือไป           
ตั ้งเบิกจ่าย ณ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเต็มรูปแบบต่อไป ซึ ่งขณะนี ้อยู ่ระหว่างขอกำหนดเป็นหน่วยเบิกจ่าย              
จากกรมบัญชีกลาง 
  3.3 การพัฒนาหลักสูตร นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร รวมทั้งหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น โดยได้รับการสนับสนุนจากพลังคนสุโขทัยร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร  
มีความก้าวหน้าไปอย่างมากหลายหลักสูตร และได้นำไปบรรจุไว้ในข้อเสนอกฎกระทรวงจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัยที่จะเสนอในลำดับถัดไปแล้ว 
  3.4 เรื่องอื่น ๆ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ได้กำหนดการ
เปิดวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี  
เป็นประธาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานการจัดงานและเบิก
ค่าใช้จ่ายจากส่วนของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดงานต่อไป 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ยังขาด
ประเด็นสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

1. หัวข้อทรัพยากรและงบประมาณที ่ใช้ การระดมแหล่งทุนจากภายนอก หรือภาคเอกชน  
ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการระดมทุนจากการทอดผ้าป่าและทุนจากมูลนิธิสุโขทัยพัฒนาที่จะได้รับเพิ่มทุน      
จากบางกอกแอร์เวย์ รวมมากกว่าหนึ่งล้านบาท จำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน     
ช่างศิลป์ท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษา การไม่เพิ่มอัตรากำลัง 
ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 

2. หัวข้อตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพิ่มเติม ประเด็นหัวข้อ การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
ในจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
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3. ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ ในส่วนมูลนิธิวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยพัฒนา 
ให้อยู่ในระนาบเดียวกับสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมีความสัมพันธ์แบบเส้นประ และเพิ่มเติมส่วนที่ให้เห็น 
ถึงภารกิจสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยไว้ในโครงสร้างของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยด้วย 

4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการโอนเงินรายได้ในส่วนที่สภาสถาบันวิทยาลัยจัดสรรให้กับ
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเพ่ือไปต้ังจ่ายที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยได้เอง 

มต ิ
 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอกฎกระทรวงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนปรับปรุงและดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 2 ฉบับ 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 พิจารณาเห็นว่าเป็นการสมควรให้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2563 ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในส่วน
ขององค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ทั้ง 2 ฉบับ ที่ปรับปรุงให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... แล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวเลขของจำนวน
กรรมการสรรหา ตามแนวปฏิบัติของกระทรวง อว. ไม่สามารถทำได้ตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกอบกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับเดิม มีความหลากหลายของการมีส่วนร่วมของบุคลากรแต่ละ
ประเภทในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบการ
บริหารจัดการที่ไม่เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการปรับปรุง ที่ประชุมจึงให้
ถอนวาระการพิจารณาข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ทั้ง 2 ฉบับ ออกไปก่อน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ทบทวนให้เหมาะสม โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มต ิ
 ถอนวาระการประชุม และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

วาระที่ 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
                      และหนองบัวลำภ ู

สรุปเรื่อง 
1. ผลการประเมนิทดลองปฏิบตัิหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 

  1.1 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕6๕  
พิจารณาผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์    
ซึ่งมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ค่อนข้างดี” (3.43 คะแนน) โดยมีคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านการทำงานร่วมกับสภาวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายในจังหวัดอยู่ในระดับดี และคะแนนด้านธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับดี คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาเห็นว่า ตามเกณฑ์การประเมินผู้ที่จะผ่านการประเมินฯ จะต้องมีผล
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แต่ควรให้โอกาสกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุง    
การปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยเสนอขอให้ขยายระยะเวลาการประเมินฯ ออกไปตามระยะเวลาที่สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเห็นสมควร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนระนองต่อไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ โดยมอบให้   
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง กำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด และเสนอผลการประเมินต่อ         
ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
  1.2 ว่าที ่ ร.ต. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์  ได้ปฏิบัติหน้าที ่ผ ู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง           
ครบ 120 วัน เมื ่อวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการประเมินฯ โดยลงพื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 12 - 14 
มีนาคม 2566 เพื่อประเมินผลงาน ณ สถานที่จริงเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ โดยลงตรวจเยี่ยมพื้นที่
โครงการของวิทยาลัยชุมชนระนอง สอบถามจากชุมชน และพิจารณาจาก (๑) เอกสารหลักฐานรายงานประเมิน
ตนเองของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง (๒) สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
ระนอง โดยให้แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย และให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Google From (๓) ให้ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนระนองนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่และสัมภาษณ์/สอบถามผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
เพิ ่มเติม (๔) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ  โดยผลการประเมินจาก        
คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้อยู่ในระดับดี (4.32 คะแนน) และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 2. ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
  2.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ 185/256๕ ลงวันที ่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 256๕  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมี
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน 
  2.2 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564 โดยได้แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และได้ร่วมกันพิจารณา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จากเอกสาร หลักฐาน การรับฟังความเห็นจากบุคลากรที่แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย และให้
แสดงความคิดเห็นผ่าน Google From รายงานผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 180 
วันของผู้อำนวยการ การสัมภาษณ์และสอบถามผู้อำนวยการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
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วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (ประเด็นร้องเรียนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลำภู) ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมเสนอแนะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปดังนี ้
   (1) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ค่อนข้างดี” (3.37 คะแนน) โดยมีความเห็นว่า ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในด้านการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน และการทำงานร่วมกับสภาวิทยาลัยชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งด้าน
การบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและการบริหารองค์กรวิทยาลัยชุมชน อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากยังมีพฤติกรรมหรือ         
การประพฤติปฏิบัติงานโดยเฉพาะกับบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนบางส่วนที ่จะต้องปรับปรุง ปรับตัว 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ถ้อยคำวาจาในการสื่อสารกับบุคลากร การปรับตัวให้เข้ากับ
บุคลากร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนของความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นต้น ซึ่งต้องแสดงความโปร่งใสให้บุคลากรเข้าใจเพื่ อให้เกิดการ
ยอมรับ จะทำให้สามารถบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการทำงานเป็นทีมให้เกิด   
ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น คณะกรรมการประเมินฯ จึงมีความเห็นว่า 
ประเด็นดังกล่าวผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดีขึ้นและ
อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านได้ จึงควรให้โอกาสผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้ปรับปรุงตัว และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบางส่วนให้ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับ และได้ใจบุคลากร โดยการขยายระยะเวลาการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูออกไปตามมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แล้วจึง
ดำเนินการประเมินอีกครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ 
   (2) คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
    (2.1) ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จะต้องปรับปรุง ปรับตัว และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติงานโดยเฉพาะกับบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้ใจบุคลากร และสามารถบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ     
การสร้างการทำงานเป็นทีมให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
    (2.2) การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ต้องมุ่งแสดงผลลัพธ์การปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย KPI หรือ OKRs ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน  
เป็นระยะ ๆ 
    (2.3) การบริหารจัดการดังกล่าวในข้อ 1. และ 2. ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภแูละผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างใกล้ชิด 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
1. ที่ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที ่ของ ว่าที ่ ร.ต. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ เห็นว่าเป็นผู้ที่           

ทำงานร่วมกับสภาวิทยาลัยชุมชนระนองได้ดี สามารถสร้างและทำให้วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นที่รู ้จักกับ
เครือข่ายระดับจังหวัดมากขึ ้น ประกอบกับได้ร ับการยอมรับจากบุคลากรภายในมากขึ ้น จึงเห็นชอบ             
ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เสนอให้ผ่านการทดลองปฺฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 

2. ที่ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ว่าที่ ร.ต. วีระสกุล บุณาณรักษ์ เห็นว่ามีเรื่องที่
บุคลากรภายในร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมในด้านการบริหารงานและประวัติที่ผ่านมา ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการประเมินฯ ที่เสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการให้   
โอกาสและเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ จึงให้ขยายระยะเวลาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่       
ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ 



๑๒ 
 

ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ ตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564  

มต ิ
1. เห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที ่ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ตามที่

คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ และให้ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนระนองต่อไป ตามสัญญาจ้างที่ได้ทำไว้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. เห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ และให้ขยายการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ ว่าที่ ร.ต. วีระสกุล บุณาณรักษ์             
ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมีมติ เมื่อครบกำหนดแล้วให้เสนอผลการประเมินฯ ให้พิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวทิยาลัยชุมชนสมทุรสาคร 

สรุปเรื่อง 
 1.  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่ง ที่ 8/๒๕62 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้  
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 2๔ มีนาคม 2562 
โดยครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 2๓ มีนาคม 2566 
 2. ความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ   
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการตาม
ข้อบังคับนี้” โดยให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

   (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวน
หนึ่งคน เป็นประธาน 

   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

   (4) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ จึงเสนอ 
ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบในข้อ 2 (๑) และ (๒) 
สำหรับองค์ประกอบใน (๓) ขอให้มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
เสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัย ซึ ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ และเสนอคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้นายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้แต่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และมอบหมาย
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา เป็นกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบ ข้อ 2 (1) 
และ (2) โดยขอให้ตกลงกันเองว่าท่านใดเป็นประธานกรรมการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการให้
ได้มาของกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ 2 (3)  



๑๓ 
 

มต ิ
 1. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 2. มอบหมายนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ 2 (1) และ (2) โดยให้ตกลงกันเองว่าท่านใดเป็น      
ประธานกรรมการ 
 3.  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาของกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ 2 (3)  
 
วาระที่ 4.5 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

                                                      วาระลับ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวทิยาลัยชุมชนสตูล 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเรียนไม่ถึงเกณฑ์ 
จ ึงไม่สามารถจัดการเร ียนการสอนได้  และผ่านการอนุม ัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสตูล                
ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเรียน
ไม่ถึงเกณฑ์ จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  
มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้ และ 
มีข ้อเสนอแนะให้ปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้หลังจาก                  
นักศึกษาตกค้างสำเร็จการศึกษาแล้ว 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้ง 2 
สาขาวิชา เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการมาตามลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบ ตามที่เสนอ 

มต ิ
 เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้ง 2 สาชาวิชา ตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

วาระที่ 5.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จากเดิม “นายศุภกฤต กันต์ธีราทร” เป็น           
“นายกิตติพัฒน์ สุวรรณรัตน์” เนื ่องจากนายศุภกฤต กันต์ธีราทร เกษียณอายุราชการ และนายกิตติพัฒน์               
สุวรรณรัตน์ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
วิชาการของวิทยาลัยชุมชน ที ่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการประชุมครั ้งที ่ 2/๒๕๖6 เมื ่อวันที่            
20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 และที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที่ 3/2566       
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 แล้ว 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว เป็นไป
ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการมาตามลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบ ตามที่เสนอ  

มต ิ
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที่ 6.1 การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 13.40 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


